



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ทหารีการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้

เรียน นายอำเภอ (ทุกอำเภอ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๕๐๑

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า จังหวัดนครสวรรค์หรือแนวทางปฏิบัติกรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ของเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีเงื่อนไขให้ใช้บัญชีเงินฝากของเทศบาล เพื่อค้ำประกันการกู้เงินว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ตามระเบียบกฎหมายใด และจะมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเทศบาลนครสวรรค์ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร โดยต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ จากเดิมใช้บุคคลค้ำประกันการกู้เงินเป็นใช้บัญชีเงินฝากของเทศบาลค้ำประกันการกู้เงินแทนนั้น ไม่สามารถกระทำได้เพราะไม่มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บัญชีเงินฝากไปค้ำประกันการกู้เงิน ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงบประมาณของเทศบาล เนื่องจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะไม่สามารถฝาก-ถอนเงินได้ตามปกติในช่วงเวลาที่ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน อีกทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๗ ได้กำหนดห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ดังนั้นธนาคารจึงไม่อาจยึดบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลไว้เป็นประกันได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอให้อำเภอ แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ทราบสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ ให้รับทราบดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยคติ ออมวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๓๐๒ โทรสารต่อ ๓๐๗

www.phraelocal.go.th

๕๕๖
๐. 8. ๐. ๗. 2562



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ที่ มท ๐๘๐๘.๗/ว ๕๐๑

เรื่อง ทหรือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้าประกันเงินกู้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครสวรรค์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๗/๗๖๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งหาหรือแนวทางปฏิบัติกรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้าประกันเงินกู้ของเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีเงื่อนไขให้ใช้บัญชีเงินฝากของเทศบาลเพื่อค้าประกันการกู้เงินว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามระเบียบกฎหมายใด และจะมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเทศบาลนครสวรรค์ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร โดยต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้าประกันเงินกู้ จากเดิมใช้บุคคลค้าประกันการกู้เงินเป็นบัญชีเงินฝากของเทศบาลค้าประกันการกู้เงินแทนนั้น ไม่สามารถกระทำได้เพราะไม่มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บัญชีเงินฝากไปค้าประกันการกู้เงิน ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงบประมาณของเทศบาลเนื่องจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะไม่สามารถฝาก-ถอนเงินได้ตามปกติในห้วงเวลาที่ใช้บัญชีเงินฝากค้าประกัน อีกทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๗ ได้กำหนดห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ดังนั้น ธนาคารจึงไม่อาจยึดบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลไว้เป็นประกันได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร. ๐-๒๒๕๑-๐๗๕๕
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๘๘๘๘
ผู้ประสานงาน : นายใหญ่ ระวัง ๐๖ ๑๕๕๕ ๒๕๖๔

๕๑
๗๖๔

๐๕
๗๖๔



ที่ มท ๐๘๐๘.๗ ก๑ ๗๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ทารือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้าประกันเงินกู้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๒๓.๕/๒๙๒๓๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ทารือแนวทางปฏิบัติการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้าประกันเงินกู้ของเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีเงื่อนไขให้ใช้บัญชีเงินฝากของเทศบาลเพื่อค้าประกันการกู้เงินว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ตามระเบียบกฎหมายใด และจะมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเทศบาลนครนครสวรรค์ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร โดยต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้าประกันเงินกู้ จากเดิมใช้บุคคลค้าประกันการกู้เงินเป็นใช้บัญชีเงินฝากของเทศบาลค้าประกันการกู้เงินแทนนั้น ไม่สามารถกระทำได้เพราะไม่มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บัญชีเงินฝากไปค้าประกันการกู้เงิน ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงบประมาณของเทศบาล เนื่องจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะไม่สามารถฝาก-ถอนเงินได้ตามปกติในห้วงเวลาที่ใช้บัญชีเงินฝากค้าประกัน อีกทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๗ ได้กำหนดห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ดังนั้น ธนาคารจึงไม่อาจยึดบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลไว้เป็นประกันได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เทศบาลนครนครสวรรค์ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้

โทร. ๐-๒๒๔๑-๐๗๕๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๘๘๘

ผู้ประสานงาน : นายใหญ่ย์ ระวัง ๐๖ ๑๔๔๔ ๒๔๖๔